

รายงานการประชุมประจำเดือน  
ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด  
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕

วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

.....

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา	ปศุสัตว์จังหวัดตราด	ประธาน
๒. นายประหยัด เข่งคำ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
๓. นายกุลวิวัฒน์ กะการดี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	
๔. นายอุกฤษฏ์ สุขกลี	ปศุสัตว์อำเภอเมืองตราด	
๕. นายพิสิษฐ์ วิชาจารย์	ปศุสัตว์อำเภอเขาสมิง	
๖. นายคำรณ คณະดี	ปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่	
๗. นายฤทธิรงค์ ตั้งใจ	ปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่	
๘. นายนรินทร์ สุขทอง	ปศุสัตว์อำเภอแหลมงอบ	
๙. นางสาวภาณุมาศ พิรันดร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๑๐. นางสาวนิตรา สิมอาจารย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	
๑๑. นายกุศล สุไชยชิต	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจิโรจน์ ระวีวัฒน์	หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด
-------------------------	----------------------------

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายอวยชัย ผาตินาวิน	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	ติตราชการ
๒. นายพรชัย วิจิตรธรรมภาณี	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ติตราชการ
๓. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ติตราชการ
๔. นายขวัญชัย มั่นทนนาภรณ์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	ติตราชการ
๕. นายมณฑล สมบัติบุรณ์	นักวิชาการสัตวบาล	ติตราชการ

**เริ่มประชุมเวลา** ๑๐.๐๐ น.

นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**วาระที่ ๑.๑** จังหวัดตราด มีแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ช่วงไตรมาสที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕) ในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดศิริวิหาร ต.ขำราก อ.เมือง มีกิจกรรมเวียนเทียน ทอดผ้าป่าพุทธชยันตี เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี และในวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดไทรทอง ต.หนองโสน อ.เมืองตราด

**มติที่ประชุม** เชิญหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมทั้ง ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม

**วาระที่ ๑.๒** กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ แจ้งเรื่องเครื่องแบบปฏิบัติราชการ พนักงานราชการไม่ใช่ข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน และไม่ใช่ลูกจ้างประจำ ดังนั้นส่วนราชการจึงไม่อาจนำอินทราชนุและเครื่องหมาย ตำแหน่งบนอินทราชนุของเครื่องแบบปฏิบัติราชการของข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือเครื่องแบบ ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำไปใช้กับเครื่องแบบปกติในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการได้ และ บัตรประจำตัวของพนักงานราชการ พนักงานราชการซึ่งมีวาระการจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งปี คือมีวาระ การดำรงตำแหน่งเพียงหนึ่งปีตามสัญญาจ้าง ส่วนราชการจึงต้องกำหนดอายุการใช้งานของบัตรได้ เพียงคราวละหนึ่งปีคือกำหนดอายุของบัตรให้ใช้ได้จนถึงวันที่ผู้ถือบัตรครบวาระการดำรงตำแหน่งใน คราวนั้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันจันทร์ ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดทำรายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ในการ ประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เสนอเป็นเอกสารให้กับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเสนอทาง e-mail ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณารับรองฯ หาก ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว แจ้งฝ่ายเลขฯ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น **ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว**

**มติที่ประชุม** แก้ไขรายชื่อผู้เข้าประชุม และรายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ พิจารณา และดำเนินการ

วาระที่ ๔.๑ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

วาระที่ ๔.๑.๑ รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยรายอำเภอ ของจังหวัดตราด

๑) การทำเครื่องหมายประจำตัวและขึ้นทะเบียนสัตว์ในพื้นที่

๒) ขอให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอกรอกข้อมูลการฉีดวัคซีนสัตว์พร้อมทั้งแก้ไขข้อมูล ใน ระบบ NID ให้เป็นปัจจุบันเพื่อรวบรวมส่งกรมปศุสัตว์ต่อไป

๓) ขอให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเร่งทำพิกัด คอกโค , กระบือ , แพะให้เป็นข้อมูลปัจจุบันโดยใส่ ข้อมูลลงใน Excel

มติที่ประชุม

พบหลักฐานการติดเชื้อ (NSP) โรคปากเท้าเปื่อย ในอำเภอเมืองตราด และอำเภอเขาสมิง วิธีแก้ไข คือ ให้ทำการ สอบสวนหาที่มาของสัตว์ที่ติดโรค และนำออกนอกพื้นที่เขต ๒ หรือ นำเข้าโรงฆ่าต่อไป ส่วนการ เจาะเลือด ให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ และให้กลุ่มสุขภาพฯ ทำบันทึกยินยอมการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ แก่บริษัทที่จะทำการเจาะเลือดสัตว์ เพื่อให้ บริษัทยินยอม

วาระที่ ๔.๑.๒ รายงานและติดตามการดำเนินโครงการสร้างอาชีพผลิตโคคุณภาพดีสู่ห่วงโซ่ อาหาร (TKK)

ขอให้ทุกอำเภอติดตามผลงานด้านการผสมเทียมของสัตว์ในพื้นที่ และรายงานให้สำนักงาน ปศุสัตว์ทราบ เพื่อรวบรวมผลงานกรมปศุสัตว์ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔.๑.๓ หนังสือที่ ตร๐๐๐๗ / ว ๓๘๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องโครงการ รมรงค์ทำวัคซีน ป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ รายงานให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ทราบภายใน วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔.๑.๔ โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคใช้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ กรมปศุสัตว์กำหนดจัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคใช้หวัดนก ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่ง ดำเนินการครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดทราบ ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อ รวบรวมส่งสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔.๒ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

วาระที่ ๔.๒.๑ กิจกรรมเร่งติดตามโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ซึ่ง โรงฆ่าที่มี ฌจส.๒ มี ๑๓ โรงฆ่า ส่วนที่ยังไม่มี ฌจส. ๒ มี ๖ โรงฆ่า

**มติที่ประชุม** ให้ปศุสัตว์อำเภอแต่ละอำเภอ เตรียมเอกสารเพื่อขอทำบัตรประจำตัวผู้ตรวจร้านอาหารสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ฯ โดยจัดส่งเอกสารมาให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการส่งเรื่องขอทำบัตรฯ ให้กรมปศุสัตว์ต่อไป

**วาระที่ ๔.๓ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์**

**วาระที่ ๔.๓.๑ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้องบประมาณจังหวัดตราด ปี ๒๕๕๒**

ที่	อำเภอ	เกษตรกร (ราย)	ได้รับโค (ตัว)	ผสม (ตัว)	ยังไม่ได้ ผสม(ตัว)	ตั้ง ท้อง (ตัว)	ให้ลูก(ตัว)	ส่งมอบลูกคืน
๑	บ่อไร่	๒	๖	-	-	-	เมีย ๖	อ.บ่อไร่ได้ส่งลูกคืนให้โครงการฯแล้ว เกษตรกรได้รับกรรมสิทธิ์ในแม่ ๖ ตัว และจำหน่ายออกจากทะเบียนไปแล้ว อำเภอเขาสมิงได้ส่งลูกคืนให้โครงการฯ ๑๕ ตัว จำหน่ายส่งโรงฆ่า ๑ ตัว เกษตรกรได้รับกรรมสิทธิ์ในแม่ ๑๕ ตัวและได้จำหน่ายออกจากทะเบียน ๑๖ ตัวขณะนี้เหลือแม่โคในเขตอำเภอเขาสมิง ๕๓ ตัว
๒	เขาสมิง	๒๓	๖๙	๖๘	๑	๓๘	ผู้๑๑ เมีย ๑๙ ตัว (แห่ง๒ ตัว)	
	๒ อำเภอ	๒๕	๗๕	๖๘	๑	๓๘	๓๘ ตัว	

**ตารางที่ ๒ ยอดสรุปบัญชีครุภัณฑ์โคเนื้อโครงการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้องบประมาณจังหวัดตราด ปี ๒๕๕๒ ที่อยู่ในการดูแลของอำเภอ**

อำเภอ	บัญชีเดิมที่ เกษตรกรได้รับโค เมื่อ ปี ๒๕๕๒		บัญชีที่เกษตรกร ได้รับการจำหน่าย ออกจากทะเบียน		บัญชีคงเหลือปัจจุบันที่ จะต้องจำหน่ายออกจาก ทะเบียน		
	ราย	ตัว	ราย	ตัว	ราย	ตัว	
บ่อไร่	๒	๖	๒	๖	๐	๐	
เขาสมิง	๒๓	๖๙	๑๑	๑๖	๒๑	๕๓	เนื่องจาก ๑ รายได้รับโค ๓ ตัว แต่ที่มาจำหน่ายครบ ๓ ตัว มี ๒ ราย ที่เหลือ ๘ ราย จำหน่าย เพียง ๑ ตัว

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**วาระที่ ๔.๓.๒** โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ขอให้อำเภอเมืองตราด และอำเภอเขาสมิง ประสานกับโรงเรียน ตชด. ทั้ง ๒ แห่งว่าต้องการวัสดุ ก่อสร้าง และวัสดุเวชภัณฑ์อะไรบ้าง (วัสดุก่อสร้างโรงเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท ๒ โรงเรียน ๔,๐๐๐ บาท วัสดุเวชภัณฑ์ โรงเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท ๒ โรงเรียน ๒,๐๐๐ บาท) พร้อมให้จัดทำแผนการนิเทศ โรงเรียน อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง ส่งให้ จังหวัดเพื่อร่วมนิเทศด้วย เพราะเป็นตัวชี้วัด ของ กพด.

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**วาระที่ ๔.๓.๓** กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ (กิจกรรมย่อย พื้นที่เฉพาะ)

กลุ่มงานฯ ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายในการอบรมผู้นำในกิจกรรมย่อยพื้นที่เฉพาะ จากอำเภอเขาสมิง มาที่ ม.๑๐ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เกษตรกรแกนนำ ๓๐ ราย เนื่องจากโครงการบริหารจัดการน้ำที่ดำเนินการในปี ๒๕๕๔ ในพื้นที่ ม.๑๐ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จะต้องมีการดำเนินงานต่อเนื่องแต่กระทรวงไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ จึงได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เงินงบประมาณปกติของกรมปศุสัตว์ เพื่อจะได้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในการมาตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ ภูสิทธิกุล) และกิจกรรมย่อยพื้นที่เฉพาะด้วยอีกกิจกรรมหนึ่งไปด้วยพร้อมกัน ในการนี้จึงขอให้ปศุสัตว์อำเภอกำหนดวันเวลาในการฝึกอบรมพร้อมกับแจ้งเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม อาชีพด้านปศุสัตว์ ในปี ๒๕๕๔ ในโครงการบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๓๐ ราย มาเข้ารับการฝึกอบรม อาชีพเพิ่มเติม ซึ่งสำนักงานจะได้ไปดำเนินการฝึกอบรมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**วาระที่ ๔.๔** กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

**วาระที่ ๔.๔.๑** โครงการฟาร์มขนาดเล็กตัวอย่างทางเลือกสร้างงานอาชีพปศุสัตว์ งบประมาณพัฒนาจังหวัดตราด ปี ๒๕๕๕

ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ และจะดำเนินการจัดซื้อพันธุ์สัตว์เพิ่มเติมได้แก่ เป็ดไข่ และสุกร ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**วาระที่ ๔.๔.๒** รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ขอความร่วมมือจากเกษตรกรจังหวัด ประมงจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ทราบ ทุกวันศุกร์ ทาง E – Mail : moac\_trt@yahoo.com

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด จึงขอความร่วมมือปศุสัตว์อำเภอ ถ้าในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ช่วยแจ้งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ (คุณกุลล สุไชยชิต) ทราบด้วยเพื่อรายงานจังหวัดต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

วาระที่ ๔.๔.๓ การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามที่กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดส่งผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับอำเภอเข้ารับการฝึกอบรมไปแล้วนั้น ขอให้แต่ละอำเภอเร่งดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพื่อจะได้ส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

วาระที่ ๔.๔.๔ การจัดกิจกรรมการประกวดสัตว์ในงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราดประจำปี ๒๕๕๕ ตามที่จังหวัดตราดได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ดำเนินการกิจกรรมประกวดสัตว์ในงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สวนรุกขชาติ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ไปแล้วนั้น ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

**มติที่ประชุม** รับทราบ

วาระที่ ๔.๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป

วาระที่ ๔.๕.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในภาพรวม ๘ กิจกรรม เป็นเงิน ๔,๓๓๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว (ณ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เป็นเงิน ๒,๗๓๙,๐๘๘.๕๓ บาท คงเหลือ ๑,๕๙๓,๙๑๑.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๑ ผลงานได้ตามเป้าหมาย จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

วาระที่ ๔.๕.๒ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงจากรถราชการ

สำนักงานเลขาธิการกรมปศุสัตว์ ขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนารายณ์ตราดราชการในสังกัดทุกคันเข้ารับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หากรถยนต์ราชการคันใดมีระดับเสียงจากท่อไอเสียและมีควันดำเกินกว่ามาตรฐาน ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย แล้วรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข (อำเภอ / กลุ่ม / ฝ่าย)

วาระที่ ๕.๑ การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ขอให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ตรวจสอบวันสิ้นอายุภาษีรถยนต์ประจำปี โดยทำหนังสือแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ก่อนวันสิ้นอายุภาษีรถยนต์ ๑ เดือน และทำการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่

วาระที่ ๕.๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ทำการเสนอของบเร่งด่วน ค.ร.ม. สัญจร ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วาระที่ ๕.๓ ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ จัดทำบัญชีครัวเรือน (มนุษย์เงินเดือน) เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

#####

ภาณุมาศ พิรันดร  
( นางสาวภาณุมาศ พิรันดร )  
ผู้จดยางงานการประชุม

อวยชัย ผาคินาวิน  
( นายอวยชัย ผาคินาวิน )  
ผู้ตรวจจดยางงานการประชุม